

ร่วมกำจัดยุงลาย เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน 15 มิถุนายน 2560

ประเทศไทยมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกมานานกว่า 60 ปี และปัจจุบันยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง การระบาดยังเชื่อมโยงไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และประเทศอื่นๆ อีกด้วย ดังนั้นประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน จึงได้มีมติร่วมกัน กำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day) ปีนี้ ได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ คือ “สถานพลังปราบยุงลายโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน” เพื่อให้ประชาชนป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะทุกสัปดาห์ เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึง วันไข้เลือดออกอาเซียนว่า โรคไข้เลือดออก ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขในกลุ่มประเทศอาเซียน แต่ละปีพบผู้ป่วยไม่ต่ำกว่าปีละ 200,000 ราย ด้วยสภาพภูมิประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เหมาะสำหรับการแพร่พันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสเด็งกี โรคไข้เลือดออกนั้น มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เมื่อได้รับเชื้อแล้วจะทำให้ผู้ป่วยมีไข้สูงเฉียบพลัน เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ อาเจียน มีผื่น จุดสีแดงขึ้นตามลำตัว แขน ขาหรือถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ มีภาวะช็อกช่วงไข้ลด มือเท้าเย็น ชีพจรเบาและเร็ว

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวต่อไปว่า การรักษาโรคไข้เลือดออก ควรให้ผู้ป่วยรับประทานยาลดไข้ พาราเซตามอลเท่านั้น ห้ามใช้ยาแอสไพรินหรือไอบรูโพรเฟนเด็ดขาด ควรดื่มน้ำหรือน้ำเกลือแรม่หลายๆ หากมีอาการปวดท้อง ซึ่มลง กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ไข้ลด ให้รับนำส่งโรงพยาบาลทันที และป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัดด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ คือ 1. เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงลายเกาะพักอาศัย 2. เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์ยุงลาย 3. เก็บน้ำปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่

สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ก.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.0-4421-2900 ต่อ 125 โทรสาร 0-4421-8018 <http://www.odpc9.org>

facebook  สื่อสารความเสี่ยง สคร.9 นครราชสีมา Fanpage : ก้าวทันโรคกับ สคร.9



กรมควบคุมโรค กรมคุณธรรม

“ซื่อสัตย์ • เสียสละ • รับผิดชอบ”